



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๑๐๐๕/๒๕๖๗
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ที่ นร ๑๐๐๖.๓/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ หนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๓ และคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๒๖๑/๒๕๖๗ เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ ในฝ่ายต่างๆ และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงให้เลื่อนข้าราชการ จำนวน ๒๗ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ชลานุเคราะห์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนข้าราชการ แนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม	ตำแหน่งและส่วนราชการที่เลื่อน	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
๑	นายปิยะพงษ์ นุชท่าโพ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอตงเจริญ จังหวัดพิจิตร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอตงเจริญ จังหวัดพิจิตร	๘ มี.ค. ๖๗	
๒	จำลองโท สุพจน์ ปวันทา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๘ มี.ค. ๖๗	
๓	นายอนุชิต โมพันดุง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา	๙ ก.พ. ๖๗	
๔	นายวิโรจน์ บุญเลิศ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	๘ มี.ค. ๖๗	
๕	นายบรรษัทกาญจน์ ลักขวุธ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	๑๔ ก.พ. ๖๗	
๖	นายธนากร ชลพันธ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	๒๑ ก.พ. ๖๗	
๗	นายอนุสรณ์ อุปะมานโน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตงเจริญ จังหวัดพิจิตร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตงเจริญ จังหวัดพิจิตร	๘ มี.ค. ๖๗	
๘	นางธนัญญา สุวรรณประเสริฐ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๘ มี.ค. ๖๗	
๙	นางสาวจินตนา วงศ์ละ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์	๖ ก.พ. ๖๗	
๑๐	นายสุรียา ธงหาญ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร	๑๔ ก.พ. ๖๗	

กท.

อ.พ.

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนข้าราชการ แนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม	ตำแหน่งและส่วนราชการที่เลื่อน	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
๑๑	นายชัชวรินทร์ บุญมั่ง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	๒๓ ก.พ. ๖๗	
๑๒	นายภคพงษ์ ทองพิมพ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	๑ มี.ค. ๖๗	
๑๓	นางสาวกรณัฏฐ์ รัตนะมงคลกุล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	๘ มี.ค. ๖๗	
๑๔	นางสาวนาตชา แก้วเรือง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี	๘ มี.ค. ๖๗	
๑๕	นายณรงค์ศักดิ์ แก้วทองมา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	๕ มี.ค. ๖๗	
๑๖	นายจำลอง ยายู่สุข	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์	๘ มี.ค. ๖๗	
๑๗	นางสาวกัญญาพัชญ์ มาลาแก้ว	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๕ มี.ค. ๖๗	
๑๘	นายยุทธนา ศรีสมบัติ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	๑๔ มี.ค. ๖๗	
๑๙	นางสาวกัญญาสิริ ศศิพัฒน์วิริกุล	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๘ ก.พ. ๖๗	
๒๐	นายธีรพล แก้วกำเนิด	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี	๒๕ มี.ค. ๖๗	

กท.

อ.พ.

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนข้าราชการ แนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๑๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม	ตำแหน่งและส่วนราชการที่เลื่อน	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
๒๑	นางสาวศีตลา เสือทิม	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานละเมิด ๑ ส่วนคดีและละเมิด สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานละเมิด ๑ ส่วนคดีและละเมิด สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	๒๙ ก.พ. ๖๗	
๒๒	นางสาวศิริพร โตพึงพงศ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กรมการปกครอง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กรมการปกครอง	๑๒ ก.พ. ๖๗	
๒๓	นางสาวทักษกร ราชาไกร	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปางดะ จังหวัดกาฬสินธุ์	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปางดะ จังหวัดกาฬสินธุ์	๕ มี.ค. ๖๗	
๒๔	นางสาวปาริฉัตร แน่นหนา	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	๔ มี.ค. ๖๗	
๒๕	นางสาวหทัยชนก มณีพรหม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี	๒๑ ก.พ. ๖๗	
๒๖	นางสาวอรวรรณ รั้งสิมันตุชาติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี	๒๑ ก.พ. ๖๗	
๒๗	นางสาวปวีณา ปัญญา	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	๑๑ มี.ค. ๖๗	

กท.

อ.พ.